

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำมาสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตลอดจนข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความแตกต่างกันของ ชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาและอาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานการวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มี ชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมใน การดำเนินงานเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันโดยมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏผลดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 273 คน จาก 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุศลถึง 1 จำนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 9.52 ชุมชนกุศลถึง 2 จำนวน 29 คิดเป็นร้อยละ 10.62 ชุมชนร่องคำ 3 จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 6.59 ชุมชนกมมะค่า 4 จำนวน 23 คิดเป็นร้อยละ 8.42 ชุมชนสองห้อง 5 จำนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ชุมชนกมมะค่า 6 จำนวน 23 คิดเป็นร้อยละ 8.42 ชุมชนกุศลถึง 7 จำนวน 17 คิดเป็นร้อยละ 6.23 ชุมชนกุศลถึง 8 จำนวน 23 คิดเป็นร้อยละ 8.42 ชุมชนร่องคำ 9 จำนวน 25 คิดเป็นร้อยละ 9.16 ชุมชนกุศลถึง 10 จำนวน 17 คิดเป็นร้อยละ 6.23 ชุมชนสองห้อง 11 จำนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ชุมชนกุศลถึง 12 จำนวน 14 คิดเป็นร้อยละ 5.13 ชุมชนดงเมือง 13 จำนวน 28 คิดเป็นร้อยละ 10.26 ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาจำนวน 161 คิดเป็นร้อยละ 58.97 ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 การศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้นไปจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 ประชาชนแยกตามอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรจำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 60.07 อาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 48 คิดเป็นร้อยละ 17.58

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอ ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 13 ชุมชน $n = 273$ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.88$) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่มีสมมติฐานว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อจำแนกราย ด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม แผนงาน ($\bar{X} = 4.07$) การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อแก้ปัญหา ($\bar{X} = 2.59$) และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ($\bar{X} = 2.45$) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ($\bar{X} = 2.39$)

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อจำแนกเป็นแต่ละด้านและรายชื่อ พบว่า

2.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา ของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 3 ชื่อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามลำดับ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยมี 5 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 4 ชื่อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดมีเพียง 1 ชื่อ

คือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอยู่ในระดับมากมี 7 ข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และ ด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในระดับปานกลางมี 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ตามลำดับ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยมี 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และด้านการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

2.4 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีระดับอาชีพแตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.5 ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.5.1 เทศบาลตำบลร่องคำ จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาล โดยกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
เทศบาล และบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี :

2.5.2 เทศบาลตำบลร่องคำ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมในกาค้นหาสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งาน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบล
ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปประเด็นและเรื่องที่น่าสนใจนำมาอภิปราย
ผล
ได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการวิจัย
ดังกล่าวพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รัชนิดา ไสยรส (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร สืบสกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนของเทศบาลตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของถวิลวดี นุรี
กุลและคณะ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. 2543 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิจัยที่พบยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรืองยศ ปรีดี (2542 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภรัตน์ เจริญรัตน์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและบริหาร อยู่ในระดับต่ำ

จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานอยู่ในระดับน้อย อาจเพราะสาเหตุจากการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่องคำ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลร่องคำ พ.ศ. 2548-2552 ขาดแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี แต่คงสืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสูงจึงเกิดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานอยู่ในระดับมาก ดังนั้นโดยรวมการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี ชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า

1. ประชาชนที่มีชุมชนที่อยู่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกมมะค่า 6 ชุมชนสองห้อง 11 ชุมชนร่องคำ 9 ชุมชนกุคดิง 12 ชุมชนกุคดิง 10 ชุมชนดงเมือง 13 ชุมชนสองห้อง 5 ชุมชนกุคดิง 8 ชุมชนกมมะค่า 4 ชุมชนกุคดิง 1 ชุมชนกุคดิง 7 และอยู่ในระดับน้อย 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุคดิง 2 ชุมชนร่องคำ 3

ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก แต่ละชุมชนก็อยู่ในภูมิสภาพที่ตั้งติดต่อกันและสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันและเป็นอย่างเดียวกันมาก เช่น ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีวัดเป็นศูนย์กลางร่วมกันทั้งประชาชนมีสายญาติมีสกุลเดียวกัน เป็นส่วนมากมีความสัมพันธ์ด้านสังคมในระหว่างชุมชนสูง การสื่อสารเป็นไปด้วยดีและ

ชัดเจนมีผู้นำทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถจึงทำให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีความสมานสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยดี จึงมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มีระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในปานกลาง ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย

ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ระดับการศึกษาจะส่งผลถึงการประกอบอาชีพและสถานะทางสังคมไปด้วย

3. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ประชาชนในเขตเทศบาลร่องคำมีหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพมีบทบาทหน้าที่ของตนที่ชัดเจน ดังนั้นประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันย่อมมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนแตกต่างกันทั้งเวลาในการประกอบกิจการในการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัวมีส่วนที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและไม่มีวันหยุด ผู้มีอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจเดินทางไกลเพื่อประกอบกิจการของตัวเอง ผู้มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจย่อมปฏิบัติงานในวันเวลาราชการและมีวันหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ และหรือวันที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุด ดังนั้นประชาชนที่ต่างสาขาอาชีพจึงมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจบการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเท่า รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเท่า มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจำแนกเป็น รายด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่างกันเรื่องเพศ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นดังกล่าวแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัชนิดา ไสยรส (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษา แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุชัชบุญธรรมประเสริฐกุล (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทของกรมโยธาธิการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมไม่ต่างกันและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบูรณ์ กนกหงส์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันจะเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้อยู่ในวัยกลางคนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้ที่มีกลุ่มอายุอื่น ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังแตกต่างไปตามระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยู่ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวินัย สนิทม่วง (2541 : 79 – 85) ได้ศึกษาบทบาทในการพัฒนาของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน ตามสภาพภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง และระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

ชุมชน ส่วนเพศ และระดับรายได้ไม่ได้ทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินของเทศบาล ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1 ด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหา

1.1.1 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มากขึ้น

1.1.2 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยให้สูงขึ้น

1.1.3 ควรมีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาของชุมชนและในการประชุมประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น

1.2 ด้านการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา

1.2.1 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำให้มากขึ้น

1.2.2 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้มากกว่าเดิม

1.2.3 ควรมีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อเลือกแนวทางการแก้ปัญหาและควรจัดให้การแสดงความคิดเห็นแนวทางแก้ปัญหาในเชิงวิชาการ

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน

1.3.1 ควรให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทั่วถึง

1.3.2 ควรให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานตามแผนงานและควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน

1.4.1 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

1.4.2 ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มากขึ้นจากที่มีอยู่แล้ว

1.4.3 ควรมีการสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานลำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมการมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลให้ดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องความพึงพอใจหรือวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลร่องคำ ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 ควรทำการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่องคำ ในด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน